

# สัมมนามติชน แบ่งปันความรู้คือวิถีใหม่



**ว**ันนี้เรื่องของอาหารการกินไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านไปร้านโน้นภัตตาคารนี้ให้เปลืองเวลาการเดินทางไปถึงต้องสั่งอาหารแล้วนั่งรอ รับประทานเสร็จ คิดเงิน เก็บเงินจ่าย “ทิป” แล้วต้องเดินทางกลับบ้าน บนถนนกรุงเทพฯ ที่รถติดหนึบตลอดเย็นตลอดกลางคืน ด้วยโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว

อยากกินอาหารอะไร ภัตตาคารร้านไหน สั่ง “แกร็บ” และรายการอาหารได้ทันที วิธีปฏิบัติ ซ้าพเจ้า (ผู้เขียน) เชื่อว่าทุกคนทุกบ้านย่อมทราบดีว่าจะ “ดำเนินการอย่างไร” จึงไม่ขออธิบาย

เพราะแม่แต่อาหาร “เบอร์นด” วันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ไม่งั้นจะมี “เบอร์นดกูรู” สุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย จากรายการ “เบอร์นดแซ่บ” (ในนาม บริษัท เบอร์นดแบทเทอร์แพลน จำกัด) หรือ ?

เพราะเบอร์นด คือกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ จึงต้องมีการเรียนการสอนให้ไปดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร หรืออาหารที่ร้านของตัวเองได้ ทำให้มีคนที่รู้จักมากขึ้น พร้อมจะสั่งอาหารจาก “แกร็บ” ได้ทันที

มติชนอคาเดมีเปิดให้เรียนผ่านช่องทางในกลุ่ม Facebook : คอร์สออนไลน์ทางการสร้างเบอร์นด วันนี้ พุธที่ 23 กรกฎาคม 2563 (กะทันหันไปนิด) ในราคาเพียง 4,500 บาท

โทรศัพท์ 08-2993-9097, 08-2993-9105 line : @matchonacademy

อยากเรียนอยากรู้ ติดต่อไปเดี๋ยวนี้ น่าจะมีช่องทาง

อีกรายการหนึ่ง ในโอกาสครบรอบ 43 ปี “มติชน” มีสัมมนาใหญ่อีกครั้งในมาตรฐานใหม่ ร่วมฟื้นฟูประเทศหลังโค

วิด-19

ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน

พบกับปาฐกถา-บรรยายพิเศษ จาก อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คัดดีสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

และวงเสวนาว่าด้วยการฟื้นฟูครบมิติสำคัญ

ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย สุรารักษ์ พรพงษ์วิไล อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สุรพงษ์ เลหาอะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำกัดระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส) บัญชา ชุมชัยเวทย์ ดำเนินรายการ รายการนี้ต้องเดินทางไปฟังและลงทะเบียนทางออนไลน์

มีวันนี้ ตั้งแต่ 08.30-12.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ

แจ้งกะทันหัน เนื่องจากทราบว่า ท่านที่สนใจการสัมมนาที่ “มติชน” จัด ได้เห็นการประชาสัมพันธ์และจองล่วงหน้ามาแล้ว แจ้งมาเพื่อทราบ และเตือนความจำอีกครั้ง จะได้ไม่หลงลืม รายการสำคัญ

รายการสัมมนาของกลุ่มมติชน ไม่ว่าจะมาจากกองบรรณาธิการมติชนครบรอบ 43 ปี กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจครบรอบ 44 ปี หรือกองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน และศิลปวัฒนธรรมที่จัดเป็นระยะ คือ รายการแบ่งปันความรู้ เพื่อให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ในเครือมติชนได้ทราบถึงทิศทางของประเทศว่าจะเดินไปในทางไหน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และการเกษตร เพื่อตามกันทันไม่ตกขบวน สนองเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ที่ว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ประการสำคัญ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิด New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ ที่แม้แต่รัฐบาลเอง ตั้งแต่ นายกรัฐมนตรียังต้องดำเนินการตามนโยบาย นิว นอร์มอล แล้วเราๆ ท่านๆ จะอยู่หนึ่งเฉยได้อย่างไร

New normal คืออะไร แม้จะบอกว่าคือวิถีใหม่ แล้ววิถีใหม่ต้องปฏิบัติอย่างไร **วิถีใหม่คือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตที่เคยปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น ในสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ เราต้องไม่ละเลยการสวมหน้ากากออกจากบ้าน หรืออยู่ในชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก และอยู่ในระยะห่างให้เป็นกัฉัตร การหมั่นล้างมือทุกครั้งที่มีสัมผัสกับวัสดุสาธารณะ และอาบน้ำเมื่อกลับเข้าบ้านให้เคยชิน คือวิถีชีวิตใหม่รูปแบบหนึ่ง**